



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๖/ ๒๐๕๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว (ทราบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการฯ ดังกล่าว สอดคล้องและเอื้อต่อการเบิกจ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ หลักสูตร สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จึงได้ปรับแก้ไข ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร เสนอที่ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักร ฎีกา ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อความก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังปรับแก้ไขรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี้

๑. ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคำว่า “Uion” เป็น “Union”
๒. กำหนดวันบังคับใช้ประกาศฯ เป็น “ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ